



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๐๘๐

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อเสนอของ ปมท. และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ประชุมทราบ	<p>๑. ให้นำหน่วยงานที่เคยดำเนินการกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยกเว้น ปก. สั่งการในเรื่องมาตรการต่างๆ ที่มีการสั่งการเป็นประจำทุกปี</p> <p>๒. เรื่องการสร้างศาลากลาง จ.บึงกาฬ ตามที่ สลค. ได้เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของกรม. นั้น ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบประสานความเข้าใจกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๓. เรื่องการตั้งนิคมอาหารฮาลาล ใน จ.เชียงใหม่ เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ดำเนินการ จึงต้องมีการแก้ไขปัญหา และติดตามผลในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม</p>	ทุกหน่วยงาน สนผ.สป. จ.เชียงใหม่/ปค.
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	<p>ผอ.ศปก.มท. รายงานสถานการณ์ด้านการข่าว และสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) การจัดระเบียบต่างๆ โดยรัฐบาลพยายามทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมกับการหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย และให้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ และประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก</p> <p>๒) รัฐธรรมนูญชั่วคราว (ม.๔๔) โดยรัฐบาลได้ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ รัฐธรรมนูญชั่วคราว (ม.๔๔) จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้รัฐสามารถจัดการเรื่องความมั่นคงได้</p> <p>๓) ศาลทหาร โดยการกระทำผิดที่ต้องขึ้นศาลทหารเป็นกรณีกระทำการที่ต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้ ไม่ได้บังคับถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน</p> <p>๔) ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเพื่อปรับมาตรฐานการบินของไทย ได้แก่ การจัดตั้งกรมควบคุมขนส่งทางอากาศ การแบ่งมอบภารกิจในการกำกับ ดูแล ประเมินผล และการตั้งหน่วยปฏิบัติการ</p>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) การขุดลอกคูคลองใน กทม. โดยต้องเร่งดำเนินการให้ทันช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ำท่วม ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม โดยให้ รวม.มท., กทม., และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ สํารวจลำคลองต่างๆ ที่อาจมีปัญหาน้ำท่วม</p> <p>๒. ความเคลื่อนไหวสำคัญในประเทศ การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะด้วยไฟฟ้า จ.พะเยา ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองพะเยากำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ จึงเกิดความเคลื่อนไหวเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ และการคัดค้านโครงการก่อสร้างสถานีขยะ จ.สงขลา</p> <p>๓. สถานการณ์ต่างประเทศ ท่าทีของสำนักข่าวต่างประเทศต่อการประกาศใช้ ม.๔๔ ของประเทศไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นการให้อำนาจเบ็ดเสร็จต่อ คสช. เนื่องจากสามารถออกคำสั่งใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ และไม่ต้องรับผิดชอบ</p> <p>นายอัครเดช เจริญศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กล่าวถึงสาระสำคัญของ ม.๔๔ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามบุคคลที่บ่อนทำลายความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศ ซึ่งครอบคลุมใน ๔ ประเด็นหลัก คือ (๑) ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) ความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร (๓) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน/อาวุธสงคราม (๔) ความผิดจากการฝ่าฝืนคำสั่ง/ประกาศ คสช. ซึ่งเป็นการกระทำความผิดดังกล่าวดังต้องขึ้นศาลทหาร</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การเตรียมจัดทำข้อมูลของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนในการแถลงผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน และรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๒. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ม.๔๔ ให้หาช่องทางในการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด ได้รับทราบ</p> <p>๓. มอบ ทปช.ด้านกฎหมาย รวบรวมประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่เคยประกาศใช้มาแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้อง มท.</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ศสน.มท.</p>
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.- ๓ เม.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘</p> <p>๑) ให้ กทม. เตรียมแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้พร้อม โดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังให้มี การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยรวมทั้งการควบคุมการเล่นสงกรานต์ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม</p> <p>๒) ให้ มท. กำชับ ผวจ. เตรียมการและดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลรักษาความปลอดภัย อย่าให้เกิดเหตุร้ายรุนแรง ป้องกันการทะเลาะวิวาท ป้องกันอุบัติเหตุหมู่ มีมาตรการรองรับที่ดีในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การป้องกันและดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุร้ายรุนแรง</p> <p>๓) ให้ ตร. เตรียมแผนดูแลความปลอดภัยด้านอาชญากรรมเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้มีการปล่อยตัวนักโทษจำนวนมากอันเนื่องมาจาก พ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔) ให้ใช้มาตรการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐบาล ซึ่งอาจมีการสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุไม่พึงประสงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันที่เหมาะสม</p> <p>๒. การยกเลิกกฎอัยการศึก</p> <p>ให้ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการที่ หน. คสช. ได้ยกเลิกกฎอัยการศึก และออกคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นมาตรการที่อ่อนตัวกว่ากฎอัยการศึก นอกจากนี้ในคำสั่งดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ด้วย</p> <p>๓. การจัดตั้งนิคมอาหารฮาลาล จ. เชียงใหม่</p> <p>ศบค. ขอให้ มท. ติดตามสถานการณ์การจัดตั้งนิคมอาหารฮาลาล ที่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลว่าอาจมีการนำเข้าแรงงานที่เป็นชาวมุสลิมจากประเทศเพื่อนบ้านมาในนิคมดังกล่าว และมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลประโยชน์แอบแฝง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. การสำรวจเมอร์เฟตตามวัดทั่วประเทศ สชช. รายงานข่าว แนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติโพสต์ข้อความใน Facebook ถึง สป.กท. กรณีให้มีการสำรวจเมอร์เฟตตามวัดทั่วประเทศว่ามีเหตุผลใด เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่และภารกิจของ สป.กท. โดยตรง ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นการอ้างหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการประสานจากกรมการสรรพกำลังกลาโหม สป.กท.</p> <p>๕. ข้อเสนอ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่ง ปมท. ได้มอบให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ ได้แจ้ง ผวจ.ทุกจังหวัดทราบแล้ว</p> <p>๒) การจัดตั้งนิคมอาหารฮาลาล จ. เชียงใหม่ มอบ ปค. ติดตามสถานการณ์</p>	<p>จังหวัด</p> <p>ปค.</p>
<p>๔. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ใน ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p>	<p>นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. รายงานสรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในวันที่ ๗ เม.ย. ๕๘ จำนวน ๑๖ เรื่อง</p> <p>๑. เรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๖ เรื่อง เช่น (๑) โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๘ ของ กปภ. (๒) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแก่งเสือเต้น จังหวัดลพบุรี พ.ศ. (๓) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เป็นต้น</p> <p>๒. เรื่องที่หน่วยงานอื่นเสนอขอความเห็น มท. จำนวน ๑๐ เรื่อง เช่น (๑) สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอความเห็นของ มท. ในเรื่องร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. (๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอความเห็นของ มท. ในเรื่องการเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖ (๓) กระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นของ มท. ในเรื่องการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ (๔) กระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นของ มท. ในเรื่องร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. (๕) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอ</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	ความเห็นของ มท. ในเรื่องร่างรายงานการอนุมัติอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม) (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓) เป็นต้น	
๕. ข้อราชการของ ทด.	อธิบดี ทด. รายงานเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่งมีประเด็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ ซึ่ง ทด. จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผู้บริหารทราบต่อไป	ทด./สภ.สป.
๖. ข้อราชการของ ยผ.	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความก้าวหน้าการออกแบบระบบกำจัดขยะในพื้นที่ ๓ จังหวัด โดยพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สระบุรี กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. ๕๘ สำหรับ จ.ลพบุรี อปท. ในพื้นที่จะรับผิดชอบดำเนินการเอง</p> <p>๒. การดำเนินการในพื้นที่ด้านสิงขร ซึ่งสำนักงบประมาณให้ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๙ ประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างด่านและระบบสาธารณสุขโรค ในปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ อาคารพักอาศัย อาคารที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ฯลฯ</p> <p>รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติม เรื่องแผนการกำจัดขยะในพื้นที่ ๓ จังหวัด จากการประสานกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทราบว่าการปรับแผนฯ ต้องผ่านความเห็น ครม.</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้รายงานสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยฯ ในรอบสัปดาห์ โดยให้ทำบันทึกเสนอ รว.มท. เพื่อโปรดทราบ</p> <p>๒. การจัดการขยะมูลฝอยฯ เป็นเรื่องที่ มท. รับนโยบายมาจากรัฐบาล จึงต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และต้องเรียน รว.มท. ให้ทราบ</p> <p>๓. ให้ติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ เช่น มาตรการต่างๆ ที่สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางแจ้งให้ดำเนินการ</p> <p>๔. ให้ขึ้นทะเบียนบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของบริษัทที่เข้าดำเนินการ</p>	รอง ปมท.(ส)/ ยผ./สธ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๗. ข้อราชการของ สถ.	<p>รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดการบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท. ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ สืบเนื่องจาก มท. ได้มีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อแจ้ง อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานี่ขนส่งผู้โดยสารจากกรมการขนส่งทางบก ให้แก้ไขปรับปรุงสถานที่บริการสุขาสาธารณะที่เหมาะสมภายในสถานี่ขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ให้ดูแลรักษาความสะอาดและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ทั้งนี้ สถ. ได้มีหนังสือกำชับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับเทศกาลวันสงกรานต์</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณของ สถ. จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓,๕๓๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖๖๓ โครงการ โดยแบ่งตามประเภทของปัญหาได้ ๓ กลุ่มหลัก คือ (๑) โครงการที่ส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงซึ่งสำนักงบประมาณมอบอำนาจให้จังหวัดและส่งเรื่องคืนมาที่จังหวัด (๒) โครงการที่ อปท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฯ และ (๓) โครงการที่ อปท. ไม่สามารถดำเนินการได้และส่งคืนโครงการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงบประมาณในการโอนงบประมาณข้าม อปท. ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน ซึ่งขณะนี้ สถ. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของทุก อปท. เพื่อเสนอ รมว.มท. พิจารณา</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.</p> <p>๒. ให้ สถ. ดูเรื่องจุดตัดทางรถไฟ</p>	สถ./ปก.
๘. ข้อราชการของ ปก.	<p>อธิบดี ปก. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปก. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งมีกำหนดเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ โดยแถลงข่าวร่วมกับ รมว. ๔ กระทรวง สตช. ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับ ผวจ. ทุกวัน สำหรับวันและเวลา ปก. จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>๒. รมว.มท. เชิญ ผวจ. ๙ จังหวัด ทางภาคเหนือร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ เพื่อสั่งการในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน รวมทั้งให้ระมัดระวังเรื่องพายุฤดูร้อน วาตภัย ซึ่ง ปก. ได้เตรียมมาตรการรองรับในการเตือนภัยและสำรองเงินทดรองราชการให้ ผวจ. ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น</p>	ปก.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๙. โครงการที่รัฐบาลรับมาดำเนินการตามข้อเสนอของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤณี วิฑูรย์) รายงานข้อสรุปจากการประชุม ก.บ.จ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีโครงการที่ของบประมาณ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรสิ่งขจรพร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค เสนอของบประมาณถึงปี ๒๕๖๑ รวม ๗๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ ของบประมาณ ๓๗ ล้านบาท (๒) โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยพ่อหลวง พื้นที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ต.บ่อนอก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ของบประมาณถึงปี ๒๕๖๓ รวม ๓,๐๔๓ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ ของบประมาณ ๗๗ ล้านบาท (๓) โครงการนำร่องปรับปรุง สับปะรด เสนอของบประมาณปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ รวม ๗๗ ล้านบาท (๔) โครงการก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างในเขต อ.หัวหิน ๕๔ ล้านบาท (๕) โครงการก่อสร้างตลาดการเกษตร ๑๑๕ ล้านบาท โดยของบประมาณปี ๒๕๕๘ (๖) โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ๔๕ ล้านบาท รวมเสนอของบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๘๕ ล้านบาท ทั้งนี้ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เช่นเดียวกับ “โคราชโมเดล”</p> <p>ผอ.สนผ.สป. แจ้งข้อสรุปเกี่ยวกับ “โคราชโมเดล” ว่า ใน ๘ โครงการที่ จ.นครราชสีมา เสนอมาให้ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕๔๖ ล้านบาท และขอใช้งบกลางของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการความเร่งด่วน ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวบรวม และแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ๖๖ ล้านบาทเศษ โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์พื้นที่นำร่อง ๔๘ ล้านบาทเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ๕ ล้านบาทเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อย ๑๑.๒ ล้านบาท โครงการกลุ่มยางพาราเพิ่มมูลค่ายางพาราตกต่ำของกลุ่มยางพารา ๘.๖ ล้านบาท และโครงการของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ก่อสร้างอาคารวัสดุครุภัณฑ์ ให้ตั้งงบประมาณในปีแรกร้อยละ ๑๐ ของทั้งโครงการ ประมาณ ๒๕ ล้านบาทเศษ รวมการขอใช้งบกลางทั้งสิ้น ๑๗๑ ล้านบาทเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และ สนผ.สป. จะได้จัดทำข้อมูลในภาพรวมของ มท. เพื่อการเสนอขอใช้งบประมาณต่อไป</p>	<p>รอง ปมท.(ส)/ ผช.ปมท.(นาย สฤณี วิฑูรย์)/ สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. แนวทางการดำเนินงาน คือ ให้ฟังความคิดเห็นจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้องมีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในทุกด้าน</p> <p>๒. ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาหากเรื่องที่หน่วยงานในสังกัด มท. สามารถดำเนินการได้ให้ดำเนินการ</p> <p>๓. ให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้ครบทุกด้าน และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p>	
<p>๑๐. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>กปน. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ได้แก่ โครงการ ๑๖๑ ฝายถวายสมเด็จพระเทพฯ โดยได้ดำเนินการในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนแม่เมาะ จ. ลำปาง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เข้าร่วมประกวดขบวนรถบุปผชาติเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งจัดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. รับโอนกิจการประปาจาก อบต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการสร้างการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน</p> <p>๒) ผู้ว่าการ กปภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน ประชาชนจำนวนมากกว่า ๒,๑๐๐ ครอบครัวใ้มีน้ำบริโภคอย่างทั่วถึง</p> <p>๓) กปภ. จัดสิทธิบัตรโปรแกรม Wmap เวอร์ชัน ๙.๑๒ นวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่ง กปภ. ได้รับรางวัลจาก ก.พ.ร. และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ จากรัฐบาล ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต โดยได้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไม่ทุจริต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กฟน. ร่วมแถลงข่าวองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ครั้งที่ ๔ ร่วมงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๓) กฟน. มอบรางวัล Energy Mind Award 2014 “มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” ปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ณ โรงละครอักษรฯ คิง เพาเวอร์</p> <p>๔) กฟน. ออกหน่วยให้บริการชุมชนตลอดเดือน เม.ย. ๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๒๓,๕๒๔ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑ เม.ย. ๕๘)</p> <p>๒) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ โดยคณะกรรมการ กฟภ. จะพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘</p> <p>๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ. โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย (ม.ค. - มี.ค.) ๑,๗๖๓.๑๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๑,๗๖๓.๑๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๓ เดือน</p>	กฟภ.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘